

Số: 1908 /UBND-NC

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Về việc trả lời kiến nghị của
Thường trực HĐND tỉnh và
các Ban HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh qua kết quả giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2015 nêu tại Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như sau:

1. Về tham vấn ý kiến nhân dân về địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum:

- Đề nghị UBND tỉnh hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ xem xét, đình chính lại số diện tích tự nhiên để Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định về ranh giới hành chính giữa hai tỉnh theo ranh giới hiện trạng từ khi chia tách tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa VIII.

- Phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum sớm giải quyết vấn đề đất sản xuất giữa hai vùng để nhân dân an tâm ổn định sản xuất.

Trả lời:

- Liên quan đến ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, từ năm 1993 đến nay, chính quyền hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã có nhiều văn bản, Tờ trình gửi Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ); đồng thời, Trung ương đã có nhiều Đoàn công tác (do Bộ Nội vụ chủ trì) về khảo sát, làm việc trực tiếp với 02 tỉnh để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Để rõ hơn, UBND tỉnh thông tin tóm tắt tình hình giải quyết từ đầu năm 2014 đến nay như sau:

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 25/3/2014 của Văn phòng Chính phủ), sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Nội vụ (đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành Trung ương và báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Kon Tum), ngày 18/12/2014, Chính phủ đã trình Quốc hội Tờ trình số 521/TTr-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, theo đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội giao toàn bộ các khu vực chưa thống nhất giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum về tỉnh Gia Lai quản lý.

Ngày 13/01/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum tham dự buổi thẩm định Tờ trình số 521/TTr-CP nêu trên; kết quả buổi thẩm định đã kết luận giao Bộ Nội vụ thành lập Đoàn liên ngành Trung ương khảo sát thực tế tại các khu vực chưa thống nhất địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, đề báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Ngày 13/03/2015, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Bộ Nội vụ chủ trì đã làm việc với UBND 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum và đi khảo sát thực tế. Theo đề nghị của Đoàn công tác liên ngành, ngày 01/6/2015, UBND tỉnh đã có văn bản số

1941/UBND-NC báo cáo bổ sung các số liệu liên quan 03 khu vực chưa thống nhất địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đến nay, Quốc hội chưa xem xét, thông qua.

- Đất sản xuất của nhân dân tại các khu vực chưa thống nhất địa giới hành chính chỉ giải quyết triệt để sau khi được Quốc hội xem xét, thống nhất thông qua Tờ trình số 521/TTr-CP nêu trên của Chính phủ. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của công dân đúng theo hiện trạng quản lý hiện nay, tại văn bản số 1941/UBND-NC nêu trên, UBND tỉnh cũng đã báo cáo việc UBND tỉnh Gia Lai và UBND huyện Chư Păh đã có văn bản đề nghị chính quyền tỉnh Kon Tum thu hồi các Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân thuộc Công ty Cao su Kon Tum, tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá nhân đó liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn, thực hiện việc lập thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (văn bản này UBND tỉnh đã đồng gửi Thường trực HĐND tỉnh).

2. Tình hình quyết toán các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND cấp huyện phối hợp với Kho bạc nhà nước tại địa phương rà soát lại các dự án, công trình hoàn thành đến nay chưa được quyết toán để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành việc quyết toán, tất toán tài khoản dự án trong năm 2015. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị thực hiện nghiêm thời hạn quyết toán từng loại, nhóm dự án, công trình hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thời hạn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý việc không giao làm chủ đầu tư các dự án, công trình mới.

Trả lời: Đến tháng 6/2015, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn công trình hoàn thành còn tồn đọng để tất toán theo quy định.

- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, quy định tỷ lệ % tạm giữ lại của phần chi phí xây lắp công trình để các nhà thầu nghiêm túc thực hiện việc lập và nộp các thủ tục liên quan đến quyết toán vốn đầu tư XDCCB đối với các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời hạn quy định.

Trả lời: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất nội dung nêu trên, để các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

3. Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh sớm quy hoạch, cấp đất cho Công an thị xã An Khê xây dựng Nhà tạm giữ theo thiết kế của Bộ Công an quy định (vì hiện tại Nhà tạm giữ đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống vệ sinh gây ảnh hưởng môi trường đến người dân xung quanh).

Trả lời: Qua kiểm tra và đề xuất của các Sở, ngành, quỹ đất Công an tỉnh xin cấp để mở rộng Công an thị xã An Khê hiện nay đang do Ban Quản lý Dự án thủy

